



คำสั่งโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม

ที่ 372 / 2528

เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ (กลางวัน) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2559

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยและพิทักษ์ รักษาคุ้มครองสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ  
พ้นจากการจารกรรม โจรกรรม ก่อวินาศกรรม การบ่อนทำลาย อัคคีภัยและเหตุอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายเป็นไป  
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2542 ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/  
ว 107 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2542 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ การจัดเวร  
รักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ อาศัยอำนาจตาม มาตรา 39 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร  
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 27(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และ  
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้าง ต่อไปนี้  
เป็นเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 06.00 - 18-00. น

#### หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. เวรรักษาการณ์เวลากลางวันรับผิดชอบตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.00 น. หากผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร  
ไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรายนั้นขออนุญาตต่อผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้รักษาราชการ  
แทนเพื่อสับเปลี่ยนหรือจัดให้บุคลากรท่านอื่นปฏิบัติหน้าที่เวรแทน
2. ตรวจสอบดูแลสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการให้อยู่ในความเรียบร้อย
3. ตรวจสอบดูแลห้ามมิให้บุคคลอื่นนอกจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามคำสั่งพักค้างคืนในบริเวณโรงเรียน  
และห้ามมิให้บุคคลอื่นนำทรัพย์สินของทางราชการออกจากโรงเรียนเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ  
โรงเรียนหรือผู้รักษาราชการแทน
4. ตรวจสอบตราดูแลมิให้บุคคลใดเสพของมึนเมา เล่นการพนัน หรือนำของมึนเมามาจำหน่ายใน  
โรงเรียนโดยเด็ดขาด
5. บันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวร โดยให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินและ  
สถานที่ราชการ รวมทั้งเหตุการณ์ อื่นๆ อันสมควร และให้ผู้ตรวจเวรลงบันทึกการตรวจเวรด้วย
6. ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ หากมีเหตุการณ์ ผิดปกติ มีเรื่องเร่งด่วนพิเศษที่อาจทำให้ทรัพย์สินหรือ  
สถานที่ราชการได้รับความเสียหายให้รายงานผู้อำนวยการโรงเรียนทราบทันที (โทร 0819541164) หากมี  
เหตุการณ์ ร้ายแรงที่มีความจำเป็นเร่งด่วนให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่เพื่อดำเนินการระงับเหตุทันที ด้วย
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือเวรยามของ  
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือต้องปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน
8. การลาหยุด หรือเดินทางไปราชการ ไม่ถือว่าพ้นจากหน้าที่เวรยาม การลาหยุดราชการ หรือ  
ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ ต้องเสนอสับเปลี่ยนเวรยามแล้ว จึงถือว่าพ้นจากหน้าที่เวรยาม

วัน เดือน ปี	ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร	ครูเวร	ผู้ตรวจเวร
1 ม.ค. 2559	นางสุพรรณ จันทร์พรม	นางสาวกานดา เรืองวานิช นางสาวพัชรภรณ์ เพิ่มยินดี	นางสาวจันทร์เพ็ญ ไชยะเวช
2 ม.ค. 2559	นายสวาท ไชยหงษา	นางสาวธัญลักษณ์ ฐานะ นางสาวชนิกานต์ คະນนท์	นางสาวบัวทอง พรนิคม
3 ม.ค. 2559	นายอาทิตย์ สีสังข์	นางสาวศิรินทิพย์ วงวิลาส นางภัทรา การนา	นางกอบกุล ใจป่า
9 ม.ค. 2559	นายสมบูรณ์ พันธุ์พรม	นางช่อผกา พิศพล นางสาวปัทมา ศิริจันทร์พันธ์	นางระเบียบ ดวงมาตย์พล
10 ม.ค. 2559	นายสายยันต์ ไชยคลา	นางอรพรรณ พลัสสะ นางอรทัย วงศ์สถิตย์	นางประไพ สุโพธิ์ชัย
16 ม.ค. 2559	นายเสงี่ยม ผาโคตร	นางกานติมา มุลทากุล นางสาวเพ็ญภา สีสูกอง	นางจตุรัตน์ วุฒิวรรณ
17 ม.ค. 2559	นายบุญเลี้ยง จันทร์พรม	นางสาวนันท์นภัส สารพินิจ นางสาวเมวดี สุรนนท์	นางภัทราภรณ์ ลิมปนิศากร
23 ม.ค. 2559	นายทวิชชัย ศรีสว่าง	นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ์ นางสาวเวียงแก้ว สะอาด	นางอุทัยรัตน์ เอี่ยมศรี
24 ม.ค. 2559	นางสุพรรณ จันทร์พรม	นางเบญจวรรณ พิมพ์เทศ นางวิลาสินี พรรคพิง	นางศุภสิริ ศิริจันทร์พันธ์
31 ม.ค. 2559	นายสวาท ไชยหงษา	นางสาวศศิกันต์ ยามสุข นางสาวชนิดาภา โสหา	นางอุไร ครองผา

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใส่ ต่อหน้าที่ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่กำหนด เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป หากผู้ใดไม่สามารถอยู่เวรรักษาการณ์ตามวันเวลาที่กำหนดให้ได้ให้บันทึก ขออนุญาตเปลี่ยนเวรรักษาการณ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

สั่ง ณ วันที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558



(นายบวร ใจป่า)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม